
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คร้ังที่  ๘/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดี ท่ี  ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ณ  ห้องประชุมตึกอ านวยการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

------------------------ 
ผูม้าประชุม 
 

 ๑.  นายนิมิตร  อาศัย  ผู้อ านวยการ    ประธาน 
 ๒.  นางสุวิมล  ปันนาง  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 ๓.  นายองอาจ  อ่ าพุธ  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 ๔.  นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์   ครูช านาญการพิเศษ ท าหน้าท่ี  
      รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 ๕.  นายชูชาติ  สุนทรอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ ท าหน้าท่ี  
      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 ๖.  นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน ์

๗.  นางสุณี  แจ่มใส  
๘.  นางสาวสุริย์ริสสา สีดากุลฤทธิ์ 
๙.  นางสุดารัตน์  วัฒนธญัญกรรม 
๑๐.  นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  
๑๑.  นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส 
๑๒.  นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์     
๑๓.  นายชยันต์  วราโภค 
๑๔.  นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมส าอางค์   
๑๕.  นางสาวนิศาชล ตาลิน 
๑๖.  นางกนกวรรณ หาญก าธร 
๑๗.  นางสาวจันทร์จิรา แซ่ย่าง  
๑๘.  นายโชติกร  ทาหะพรหม  
๑๙.  นางชมพู่  ชัยวร  
๒๐.  นายมนตรี  รื่นรวย 
๒๑.  นางสุปัญญา ทาหะพรหม 
๒๒.  นางสุมิตรา  วาดวิจิตร 
๒๓.  นายอดิธร  สังฆจันทร์  
๒๔.  นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์ 
๒๕.  นางสาวอรทัย ลังกากาศ 
๒๖.  นายเอกชัย  กองทอง  
๒๗.  นางสาวจารุวรรณ อุปการะ 
๒๘.  นางนงลักษณ์ ทาสี  
๒๙.  นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง 
๓๐.  นางพชร  สังฆจันทร์  
๓๑.  นางจรรยา  นันต๊ะจันทร ์  
๓๒.  นางสาววาสนา  อ่อนลา  

/๓๓.  นางสาวศิรินภา... 
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๓๓.  นางสาวศิรินภา ศิวิใจ  
๓๔.  นางนิ่มนวล  จันทะวงค์ 
๓๕.  นางละมุล  รื่นรวย  
๓๖.  ว่าท่ีร.ต.หญิงกัญญา  แสงสุขศรี  
๓๗.  นางสาวอมรรักษ์ ติง 
๓๘.  นายช านาญ รัตนศรีโสภา  
๓๙.  นางกชพร  พลูทอง 
 

ผู้ไม่มาประชุม   
 

 ๑.  นายธนภัทร์  พูลศิริ   ไปราชการ 
 ๒.  นายศักดิ์สิทธิ์  สัตโส   ติดภารกิจ 

๓.  นายทวิชา  เฉียดแหลม  ติดภารกิจ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๔.๑๐ น. 
 

   นายนิมิตร  อาศัย  ผู้อ านวยการ  ท าหน้าท่ีประธาน กล่าวเปิดประชุมแล้วด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

๑. การจัดกิจกรรม “ท าความดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ภายใต้โครงการศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน (Fix it Center) โดยสถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑.๑ เป็นศูนย์กลางสอนย้อมผ้าและย้อมผ้าด า (สีด า เกรด A) ให้กับประชาชนในจังหวัด
และท้องถิ่น  
   ๑.๒ ต้ังศูนย์การเรียนการสอนท าริ้บบิ้น พร้อมแจกให้กับประชาชน สถานศึกษาละ 
๒๒,๐๐๐ ช้ิน 
   ๑.๓ จัดต้ังศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อบริการซ่อมยานพาหนะ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ เพื่อบริการประชาชน ท้ังนี้การจัดต้ังศูนย์ฯ ให้พิจารณาตามพื้นท่ี หากมีอาคารท่ีสามารถ
จัดต้ังศูนย์ได้ให้ใช้พื้นท่ีอาคาร หากไม่มีขอให้ใช้เต็นท์สีขาวจ านวน ๒ เต็นท์ เพื่อต้ังศูนย์ฯ ให้บริการ  
   ๑.๔ บริการอื่นๆ อาทิ กิจกรรมอื่นท่ีสถานศึกษาด าเนินการเองและกิจกรรมอื่นท่ี
สถานศึกษาไปร่วมกับ/ช่วยหน่วยงานอื่น 
   ๑.๕ การรายงานผลการด าเนินงานส่งให้ส านักความร่วมมือและอาชีวศึกษาจังหวัด ต้ังแต่
วันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ภายในเวลา ๑๔.๐๐ น. ทุกวัน ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-office : ส านักงาน
ความร่วมมือ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
  โดยการสอนย้อมผ้าและย้อมผ้าด า มอบฝ่ายพัฒนาฯ และฝ่ายแผนงานฯ จัดหานักเรียนมาย้อมเพื่อ
สร้างองค์ความรู้  การสอนท าริ้บบิ้น พร้อมแจกให้กับประชาชน มอบฝ่ายบริหารฯ และฝ่ายวิชาการ จัดต้ังคณะ
ทีมงานจัดท า  การจัดต้ังศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) มอบรองฝ่ายพัฒนาฯ ทีมงาน และฝ่ายแผนงานฯ 
ด าเนินการ  ส่วนบริการอื่นๆ มอบฝ่ายพัฒนาฯ และฝ่ายบริหารฯ จัดท างานด าเนินการ มอบฝ่ายบริหารฯ จัดท า
ค าส่ังแต่งต้ังมอบหมายหน้าท่ีด าเนินงาน 
 

/๒. การส่งแผนการสอน... 
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๒. การส่งแผนการสอน ๒/๒๕๕๙ ทุกรายวิชา ภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และการบันทึกหลัง 
การสอน  มอบฝ่ายวิชาการและงานหลักสูตรจัดท าแบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน ประมาณ ๒ สัปดาห์ /ครั้ง 
การจัดการเรียนการสอนนักเรียนทวิศึกษา ขอให้เพิ่มการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบทางไกล (ระบบ
อินเตอร์เน็ต) มอบ อ.ชยันต์ ด าเนินการ เพื่อลดเวลาในการเดินทาง 

๓. การจัดงานวันปิยมหาราช ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขอความร่วมมือบุคลากรเข้า 
ร่วมงาน เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป การแต่งกาย ข้าราชการชุดปกติขาว สวมหมวก กรณีไม่มีหมวกให้สวมชุดกากี
แขนยาว มอบ อ.สุดารัตน์ จัดท าแบบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อด าเนินการเสร็จให้จัดท ารายงาน 
 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ 
 

   - ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ ประชุมเม่ือ        
วันจันทร์ ท่ี  ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุง 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 

   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอที่ประชุมทราบ 
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
งานวางแผนฯ 
 
อ.สุณี  - แจ้งรายละเอียดการจัดต้ังงบประมาณตามภารกิจหลักในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ การจัดสรร
งบประมาณจะขึ้นอยู่กับปริมาณนักเรียน กรณีนักเรียนน้อยก็จะถูกลดลงด้วย 
  - การส่งสรุปโครงการ จากท้ังหมด ๙๕ โครงการ ส่งมา ๑๘ โครงการ ซึ่งตามก าหนดให้ส่งวันท่ี 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  ก าหนดช้าสุด ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
  - การเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขอความร่วมมือท่านท่ีได้เขียน พ.๑ ขอให้ระบุช่ือโครงการ
และจ านวนเงินด้วย 
ประธาน  - แจ้งการสรุปโครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ส่งภายใน ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และขอให้งาน
วางแผนฯ สรุปโครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และน าข้อมูลมอบให้งานเลขาฯ เพื่อเข้าท่ีประชุม มอบรองฯ องอาจ
และทีมงานเลขาฯ ได้จัดวางรูปแบบการประชุมกรรมการวิทยาลัยฯ มอบ อ.กัญญา น าบทสรุปผู้บริหาร (SAR) มาให้
งานเลขาฯ  
อ.กัญญา - แจ้งการจัดท าเอกสารใส่แฟ้มประกันฯ และการจัดท า SAR จะต่างกัน ในการจัดท า SAR จะต้อง
น าข้อมูลท่ีได้รับมาเรียบเรียงใหม่ บางตัวบ่งช้ียังไม่ได้ส่งข้อมูลให้ ขอให้ผู้รับผิดชอบท่ียังไม่ได้ส่งข้อมูลจัดส่งให้ด้วย
เพื่อจะได้จัดท า SAR 
 
 
 

/ฝ่ายวิชาการ... 
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ฝ่ายวิชาการ 
 
รองสุวิมล - แจ้งการจัดสรรงบประมาณในฝ่ายวิชาการ 
 
งานวัดผลและประเมินผล 
 
อ.สุดารัตน์ - แจ้งงบประมาณงานวัดผล ท่ีได้รับ จ านวน ๑๘,๐๐๐ บาท ถ้าเฉล่ียตกภาคเรียนละ ๙,๐๐๐ บาท 
ซึ่งสามารถซื้อได้เฉพาะหมึก  ไข และกระดาษท าข้อสอบ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการซื้อสมุดเหลือง ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ สมุดเหลืองอาจจะหมด ซึ่งจะขอให้ครูปริ๊นท่ีคอมพิวเตอร์ ท่ีอ.ชยันต์ ได้ลงไว้ให้ ซึ่งเดิมจะกรอกได้ ๒๕ คน 
ซึ่งถ้ากรอกในโปรแกรมจะสามารถกรอกได้ ๓๕ คน แต่ในเทอมนี้สามารถเบิกกระดาษเหลืองได้อยู่ 
 
งานครูที่ปรึกษา 
 
อ.นาตยา - แจ้งกิจกรรมรายงานการเข้าแถว กิจกรรมโฮมรูม ซึ่งจากการท่ีได้ไปอบรมมา หน่วยงานอื่นได้
จัดท าเป็นรูปเล่ม แยก ๒ เล่ม ซึ่งขอสอบถามว่าจะท าเป็นรูปเล่มหรือไม่ และระยะเวลาส่งจะ ๒ สัปดาห์/ครั้ง 
เหมือนเดิมหรือไม่ โดยจะมีหนังสือลงรับ-ส่ง  
ประธาน  - ขอใหป้ฏิบัติเหมือนเดิม เพียงแต่จากส่งเป็นแฟ้มให้เป็นรูปเล่ม ทุกครั้งท่ีส่ง ขอให้มีการเซ็นรับ-ส่ง 
ทุกครั้ง  
   
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
งานกิจกรรม อกท. 
 
อ.ชูชาติ  - แจ้งการจัดงาน อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จังหวัด
พิจิตร ระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ได้ด าเนินการดังนี้ 
  ๑. การมอบหมายครูที่ฝึกทักษะ ได้ออกค าส่ังและขึ้นเว็บไซต์วิทยาลัยฯ แล้ว  
  ๒. การจัดนิทรรศการ ปีนี้เป็นแผนกวิชาสัตวศาสตร์ ในการจัดร้านฯ ได้มอบให้แผนกพืชศาสตร์
ด าเนินการ 
ประธาน  - การจัดนิทรรศการ ขอให้เป็นเทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีวิทยาลัยฯ ด าเนินการอยู่ เพื่อเป็นการ
พัฒนาต่อยอดของครูหรือนักเรียน 
อ.ศรีสมร - การรับเอกสาร e-Portfolio ซึ่งได้รับมา ทุกสาขาจะแจกหลังจากประชุมเสร็จ 
  - ค่าวัสดุฝึกทักษะ แต่ละสาขาให้เบิกตามแผนก ยกเว้น สัมมนา ส่ิงประดิษฐ์ นิทรรศการ ศิลปะ 
จะขอให้เบิกในงบ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
  - แต่ละทักษะ ให้ส่งช้าสุด วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙  

- การจัดท าส่ิงประดิษฐ์ จะขอท าไปก่อน เมื่อมีงบประมาณมา จะขอเบิกงบส่ิงประดิษฐ์ 
อ.กัญญา - แจ้งการจัดนิทรรศการ ตามท่ีคณะพืชศาสตร์ได้จัดท า สามารถใช้ร่วมกันได้ แต่ขอให้รักษาด้วย 
เพื่อท่ีจะได้ใช้ต่อไป  
  - โครงการชีววิถีฯ ได้ออกค าส่ังแล้ว ในปีนี้จะส่ง ๑ ประเภท คือ แปลงสาธิต โดยจะน าเสนอเป็น   
วีดีทัศน์ หลังประชุมจะได้แจกค าส่ังให้ ซึ่งจะขอความร่วมมือกับทุกท่านท่ีเกี่ยวข้อง 
 

/ประธาน... 



๕ 
 
ประธาน  - งาน อกท. ในปีนี้ได้รับงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในการไปราชการให้ฝ่ายพัฒนาฯ และ       
อ.ศรีสมร จัดท าตารางในแต่ละภารกิจว่าแต่ละคนท าหน้าท่ีถึงวันไหน  

- ค่าวัสดุฝึกทักษะ ให้เบิกตามท่ี อ.ศรีสมรได้แจ้งให้ทราบ 
- การจัดหารางวัลให้ครู นักเรียนท่ีได้รับในระดับเหรียญทอง 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่นๆ  
 

อ.ศรีสมร - สืบเนื่องจากการการจัดกิจกรรม “ท าความดีเพื่อพ่อ” บริการอื่นๆ กิจกรรมอื่นท่ีสถานศึกษา
ด าเนินการเอง  งานกิจกรรม  อกท. จะออกค่ายอาสาพัฒนาฯ  ซึ่งนักเรียนได้ท าโครงการแล้ว ช่ือค่าย “ตามรอยพ่อ 
อยู่อย่างพอเพียง”  ณ โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านป่าคา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ระหว่าง
วันท่ี ๒๑-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  มีครู ๓ คน และนักเรียน จ านวน ๑๖ คน  
  - ได้รับการประสานงานจาก นางสาววิลาวัลย์  ปันนา  ส.อบจ. เขต ๑  อ าเภอสามเงา  สอบถาม
มาว่า วิทยาลัยฯ ยังคงเปิดสอน อศ.กช.  หรือไม่ เนื่องจากอยากให้ผู้น าในชุมชน มีวุฒิการศึกษาสูงขึ้น ประมาณ    
๑๐ คน  
ประธาน  - มอบ อ.ชูชาติ และ อ.เอกชัย ให้ข้อมูล อ.ศรีสมร ซึ่งวิทยาลัยฯ ยังด าเนินการสอนต่อไป 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


